

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 29)**

\*\*\*

- **Họ tên người ứng cử: Phạm Thị Thanh Mai**
- **Chức vụ, đơn vị công tác: Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Thị ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ VN Thị xã Sơn Tây cùng các tổ chức chính trị xã hội Thị xã; kính thưa đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; kính thưa các ông bà, quý vị cử tri;

Tôi tên là: **Phạm Thị Thanh Mai**, sinh ngày 03/11/1975. Quê quán: Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy quân sự Thị xã, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Lời đầu tiên, cho phép Tôi gửi lời chào trân trọng nhất đến các vị đại biểu, các ông bà cử tri có mặt tại Hội trường Tây Đô và tại các điểm cầu trực tuyến của 15 xã, phường ngày hôm nay. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

*Kính thưa quý vị cử tri*, sinh ra trong một gia đình công chức, giàu truyền thống cách mạng, có Bác ruột là liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều là đảng viên cao tuổi Đảng (40, 50 và 60 năm tuổi Đảng), bố đẻ nguyên là cán bộ lãnh đạo sở Tài chính HN và Bộ Tài chính, bố chồng là Đại tá, nguyên Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, bản thân tôi được đào tạo bài bản (là cử nhân tài chính, cử nhân luật, Tiến sĩ quản lý kinh tế, trình độ cao cấp LLCT). Sau 22 năm rèn luyện phấn đấu qua nhiều vị trí công tác tại Sở KH&ĐT HN, tại Ban Kinh tế Ngân sách HĐNDTP Hà Nội, năm 2019 tôi rất vinh dự được Thành ủy tín nhiệm bầu làm ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và được Ban Thường vụ Thành ủy điều động về nhận công tác tại Thị xã Sơn Tây (là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, trung tâm văn hóa xứ Đoài) và chỉ định tôi tham gia BCH, BTV giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX. Có thể nói, đây là bước ngoặt rất quan trọng trong quá trình công tác của Tôi. Với chức trách nhiệm vụ được giao, đã cùng với tập thể BCH Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo Thị xã Sơn Tây đạt được kết quả khá toàn diện, được đảng viên và Nhân dân ghi nhận, được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tốt. Đồng thời, trong suốt 10 năm liên tục làm đại biểu HĐNDTP tôi đã cùng với tập thể Ban KTNS hoàn thành tốt nhiệm vụ, bám sát phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Hiệu quả-Trách nhiệm-Vì dân”, góp phần cùng

HĐNDTP nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 tạo được nhiều dấu ấn thành công, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQVN TP tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và được UB bầu cử TP phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 29 - thị xã Sơn Tây, nơi tôi công tác là điều kiện thuận lợi để tôi phát huy trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ Thị xã chuyển tải những nội dung còn bất cập trong quá trình phát triển KTXH của Thị xã đến với diễn đàn HĐNDTP kịp thời nhất. Tôi ý thức đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân Thị xã.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐNDTP, với kiến thức, kinh nghiệm đã được đào tạo, tích lũy trong thời gian qua, nhất là kinh nghiệm đại biểu HĐNDTP 2 nhiệm kỳ từ năm 2011 tới nay, tôi tin tưởng mình có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐNDTP, tập trung vào 3 nhóm nội dung sau:

**Thứ nhất,** Thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã và tổng hợp nguyện vọng chính đáng tới diễn đàn của HĐND Thành phố và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết; tôn trọng Nhân dân, thực sự gần dân, sát dân, là cầu nối giữa Nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tham dự đầy đủ các cuộc TXCT, tiếp công dân theo quy định, đôn đốc các cơ quan trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chịu sự giám sát của Nhân dân, của cử tri, hằng năm báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình. Thực hiện tốt trách nhiệm lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu.

**Thứ hai,** Thực hiện tốt chức năng quyết định: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐNDTP, tích cực thảo luận, đề xuất HĐNDTP bàn và quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển KTXH của Thủ đô trong 5 năm tới (trong đó có Thị xã Sơn Tây của chúng ta), mà trọng tâm là cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; sử dụng hiệu quả tiền, tài sản nhà nước, đồng thuế của Nhân dân; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách Thành phố; phân cấp quản lý KTXH rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để phục vụ Nhân dân tốt nhất. Phân bổ nguồn lực đảm bảo ASXH. Quan tâm đối tượng chính sách, chính sách hậu phương quân đội, người yếu thế là người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; Nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần của Nhân dân.

**Thứ ba,** Thực hiện tốt chức năng giám sát: Tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật, Nghị quyết của HĐNDTP để các cơ chế, chính sách, Nghị quyết được thực thi hiệu quả, coi trọng việc giám sát theo chuyên đề

giữa hai kỳ họp, chất vấn tại kỳ họp; giám sát đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm chuyển biến như: các dự án chậm triển khai để đất hoang hóa, lãng phí; quản lý trật tự đô thị, xây dựng; bảo vệ môi trường; thực hiện đền bù, hỗ trợ GPMB đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

**Kính thưa quý vị cử tri**, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thị xã chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: các quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, nhu cầu đầu tư phát triển lớn song nguồn lực ngân sách còn hạn chế; chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế vùng đất giàu văn hóa, di tích lịch sử truyền thống, đặc sắc để phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; thu nhập bình quân đầu người chưa cao, đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn.

Với trách nhiệm của Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy và đại biểu HĐNDTP nếu được cử tri tín nhiệm, tôi tiếp tục tập trung cùng tập thể Lãnh đạo Thị xã và lãnh đạo các xã phường của Thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐNDTP, chú trọng một số giải pháp để khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của Thị xã, thực hiện thắng lợi 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 7 chương trình công tác lớn của Thị xã gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy; chú trọng một số vấn đề cụ thể sau:

(1) Về quy hoạch, kinh tế, đầu tư: Đôn đốc sớm việc lập và phê duyệt các đề án quy hoạch phân khu làm căn cứ để quản lý nhà nước tốt hơn và thu hút các nhà đầu tư có năng lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Cùng với các sở ban ngành Thành phố đề xuất phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách các cấp giai đoạn 2022-2026 đảm bảo khoa học, hợp lý; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2026 của Thành phố nói chung và của Thị xã nói riêng theo hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển kinh tế. Chú trọng huy động nguồn lực xây dựng và duy trì xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu. Đề nghị các sở ngành TP sớm triển khai thực hiện các kết luận của đ/c Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Thành phố tại các cuộc làm việc với Thị xã, nhất là tháo gỡ và giải quyết hiệu quả những tồn tại, vướng mắc về đất đai.

(2) Về văn hóa, xã hội: Tham mưu HĐNDTP tăng phân bổ ngân sách ủy thác cho NH CSXH HN cho vay vốn giải quyết việc làm. Đôn đốc Thành phố sớm quyết định khoanh vùng làng cô Đường Lâm để giải quyết hài hòa bài toán vừa bảo tồn di tích, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhân dân vùng di tích. Tiếp tục quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%, đảm bảo duy trì 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; chú trọng hơn nữa các thiết chế văn hóa. Là nữ đại biểu tôi càng quan tâm hơn đến công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

***Kính thưa quý vị cử tri,*** Tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND do cử tri tín nhiệm bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân; là đại biểu HĐND TP sẽ có điều kiện tốt nhất để chuyển tải nguyện vọng chính đáng của cử tri, tham gia đóng góp ý kiến và cùng với HĐNDTP bàn, quyết định các phương hướng, giải pháp và giám sát việc thực hiện các giải pháp để góp phần phát triển KTXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng Thủ đô, cũng chính là phát triển đất nước. Do vậy, đại biểu HĐND phải có tâm, có tầm, bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, vì Nhân dân hành động, sử dụng hiệu quả quyền của cử tri trao cho để phục vụ Nhân dân, phục vụ cử tri. Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, bầu tôi là người đại diện cho mình vào ngày hội của toàn dân 23/5 sắp tới, tôi tin tưởng với kinh nghiệm của mình sẽ đóng góp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐNDTP.

Tôi xin hứa với cử tri sẽ cố gắng nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, là người đại diện xứng đáng của cử tri, luôn là một công dân tốt, đảng viên gương mẫu, là cán bộ tận tụy, trách nhiệm với công việc. Không tham nhũng, không tiêu cực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tôi rất mong các ông bà, cô bác, anh chị cử tri và các đồng chí luôn dành cho tôi sự động viên, cổ vũ; chia sẻ khó khăn, giám sát, giúp tôi thực hiện “Chương trình hành động” của mình.

Trước khi dùng lời, tôi xin trân trọng cảm ơn UB MTTQVN TP Hà Nội, TX Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị TXCT hôm nay, cảm ơn các quý vị cử tri đã dành thời gian đến lắng nghe và trao đổi với chúng tôi về chương trình hành động của các ứng cử viên. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2021 theo Kế hoạch đề ra.

Một lần nữa, kính chúc các quý vị cử tri, các đại biểu khách quý cùng gia đình sức khỏe - hạnh phúc - thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.